



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 1913

ที่ ศธ 0550.1/ว374

วันที่ 13 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2557

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/  
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันอังคารที่  
7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและขอส่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบการทำ MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และการเดินทางมาของ Prof.Dr.Osumi  
Norikazu

มติที่ประชุม เห็นชอบการทำ MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันส่งเสริม  
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และการเดินทางมาของ Prof.Dr.Osumi Norikazu

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขออัตราเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มติที่ประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจ้างบุคลากรได้ในระดับประกาศนียบัตร  
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีอัตราอยู่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา  
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทไทย  
ทีวี จำกัด

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ การทำความตกลงร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ  
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทไทยทีวี จำกัด  
และให้จัดทำ MOU เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน ประจำประเทศไทย

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กับศูนย์วัฒนธรรมอิหร่าน ประจำประเทศไทย และให้นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557  
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียน การยกเว้น  
รายวิชาเรียน พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การโอนผล  
การเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียนและการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนผลการเรียน การยกเว้นรายวิชาเรียน  
พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) และให้นำเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นางสุนทรี โพธิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

13 / ตุลาคม /2557